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รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมการดา้นกจิการโคนม 

ครั้งที่ 1/2563 

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ (ชั้น 5) 

*********** 

ผู้มาประชุม 

 1. นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซ่ือ ประธานกรรมการ อ.ส.ค.                  ประธานอนุกรรมการ 

2. นายวิษณุ  ทรงกิตติ          อดีตเจ้าหนา้ทีอ่งค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ   

อนุกรรมการ 

3. นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม ผูอ้ านวยการกองส่งเสรมิและพฒันาการปศสุัตว์ กรมปศุสัตว ์

อนุกรรมการ 

4. นายสมาน  เหล็งหวาน      ประธานสหกรณ์โคนมไทย-เดนมารค์ปากช่อง จ ากัด  อนุกรรมการ 

5. นายสมพร  ศรเีมือง         ผูช้่วยผูอ้ านวยการอ.ส.ค.อนุกรรมการและเลขานุการ 

6. นายวุฒิชัย  จั่นเพ็ชร         หัวหน้าฝ่ายวจิัยและพฒันาการเลี้ยงโคนม 

ผูช้่วยอนุกรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

          1. นายณรงคฤ์ทธิ ์ วงษ์สุวรรณ    ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค.                                 อนุกรรมการ 

2. รศ.ศกร  คุณวุฒิฤทธิรณ       อาจารย์ประจ ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์       อนุกรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์              รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ส านักกิจการเพื่อสังคม 

2. นายนวิิฐ ตั้งเลิศไพบูลย ์            ผูจ้ัดการมูลนิธิสายธาร เครือเบทาโก 

3. ผศ.น.สพ.ดร. มนกานต์  อินทรก าแหง อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4. ผศ.ดร. ฉัตรตระกูล  สมบัติธีระ   อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

5. นายพรีะ ไชยรุตม ์              หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

6. นายเสาร ์ศวิิจชัย              หัวหน้ากองบริการปัจจัยการเลี้ยงโคนม  

                                             ฝา่ยสง่เสริมการเลี้ยงโคนม  

7. น.สพ. ไพโรจน์ อัมพวันวงศ์           หัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม   

                                             ฝา่ยสง่เสริมการเลี้ยงโคนม  
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8. นายนวนน จันทประสาร              หัวหน้ากองพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

                                             ฝา่ยวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

9. นายสุชาติ แพ่งจันทึก             หัวหน้าแผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม  

                                             ฝา่ยวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

10. นายวัชรินทร ์ สุระโคตร             หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง เขต 1 

                                             กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  ฝา่ยสง่เสริมการเลี้ยงโคนม 

11. นายสมพงษ์  ออ่นสังข์     นักสง่เสริม 5 แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง เขต 1 

                                             กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  ฝ่ายส่งเสรมิการเลี้ยงโคนม 

12. น.ส.จุฑามาศ  จันทะ      นักสง่เสริม 4  แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง เขต 1 

                                             กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  ฝ่ายส่งเสรมิการเลี้ยงโคนม 

13. นายภัทรพล  ววิัฒนาการ    พนักงานสัตวบาล 3 แผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม   

                                             กองพัฒนาการเลีย้งโคนม ฝา่ยวิจัยและพฒันาการเลี้ยงโคนม 

14. น.ส.ธนัชญา  หมื่นชัยสิทธ์ พนักงานธุรการ 2 

                                                  ฝา่ยวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

 

เริ่มประชุมเวลา09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่งทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระที่ 1.1  เรื่องค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนมที่ 09/2563 

นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซ่ือ  ประธานคณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ว่าการประชุมครั้งนี ้เป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนตัวคณะอนุกรรมการ

ด้านกิจการโคนมใหม่เกือบจะทั้งคณะฯ  ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) ได้ก าหนดระบบการประเมินหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและตัวชี้วัดขึ้นมาใหม่ในด้าน Core business enabler

ซึ่งจะเริ่มในปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป  จึงจ าเป็นต้องปรับคณะอนุกรรมการ โดยการควบบทบาทหน้าที่

ของคณะกรรมการด้านต่างประเทศเข้ามา เพื่อใหส้อดคล้องกับตัวชีว้ัดของ สคร. และในวันนี้ได้เชิญ คุณจักริน 

แต้ไพสิฐพงษ์ ซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ส านักกิจการเพื่อสังคมและคุณนิวิฐ ตั้งเลิศไพบูลย์     

ซึ่งเป็นผู้จัดการมูลนิธิสายธาร เครอืเบทาโก เข้าร่วมประชุมด้วย  โดยขอให้แต่ละท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

แนะน าตัวตามล าดับ 

               มติที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนม  

                        ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 

  นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ  ประธานคณะอนุกรรมการฯ  กล่าวว่า เนื่องจากการประชุมครั้งนี ้

เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดใหม่  จึงน าเสนอรายงานการประชุมนี ้เพื่อทราบ 

นายวุฒิชัย  จั่นเพ็ชร  หัวหนา้ฝา่ยวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม  เลขานุการคณะอนุกรรมการ

ด้านกิจการโคนม  ได้อา่นรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน  2562 

ให้ที่ประชุมรับทราบ 

                   มติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนม   ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 3 

กันยายน  2562   

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมมอบหมาย 

วาระที่ 3.1          การจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บท 

                        ด้านส่งเสริม 

นายนวนน  จันทประสาร  หัวหน้ากองพัฒนาการเลี้ยงโคนม  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยง   

โคนม ได้รายงานความคืบหน้าโครงการจัดตั้งฟารม์โคนมประสิทธิภาพสูง  ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี ้

                   ตามที่ อ.ส.ค. โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนมได้ขออนุมัติกรอบวงเงินยืมส าหรับ

โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 27 

สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินยืมโครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai-Denmark 

Smart Dairy Farm) จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ

ประเทศจ านวน 51,700,000 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และ เห็นชอบให้บรรจุงบลงทุนเพิ่มเติม

ระหว่างปีของปีงบประมาณ 2563 เป็นงบลงทุนแผนระยะยาว 9 ป ี(ปีงบประมาณ 2563–2571) ของโครงการ

จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai-Denmark Smart Dairy Farm) จ านวนเงินลงทุน 51,700,000 บาท 

(หา้สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 พร้อม

ทั้งส่งหนังสือแจ้งขอเบิกเงินโครงการฯ ถึงส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2562 ซ่ึงขณะนีอ้ยู่

ระหว่างการรอรับเงนิโอนจากกองทุนฯ 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนม 

- 
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                        มติที่ประชุม 

                        รับทราบ 

 

วาระที่ 3.2    เรื่องการพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบ ของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คสูงเนิน จ ากัด 

                   นายพีระ  ไชยรุตม์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ได้กล่าวถึงเหตุที่มาของการพัฒนา

คุณภาพน้ านมดิบฯ  และได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนม

ไทย-เดนมาร์คสูงเนินให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งโดยสรุป จ านวน SCC ลดต่ าลงจาก 500,000 cell/ml  เหลือ 

350,000 cell/ml และมีผลขององค์ประกอบน้ านมดิบเพิ่มสูงขึ้นด้วย 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนม 

นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ  ประธานคณะอนุกรรมการฯ  กล่าวชมเชยการท างานของ อ.ส.ค.    

ในเรื่องการแก้ไขคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คสูงเนิน ที่สามารถท าให้ SCC ลดลง โดย

ขอให ้  อ.ส.ค. ติดตามและขยายผลไปยังสหกรณ์อื่น ๆ ต่อไป และฝากปัญหาเรื่องเครื่องรีด เพราะเห็นว่าเป็น

สาเหตุหลักที่ท าให้คุณภาพน้ านมดิบไม่ได้มาตรฐาน 

                    นายสมาน  เหล็งหวาน อนุกรรมการ  ได้กล่าวชื่นชมทีมงานของ อ.ส.ค. ที่ลงพื้นที่ในการ

แกป้ัญหาเครื่องรีดให้แก่สหกรณ์และเกษตรกร  และเสนอให้ อ.ส.ค. เพิ่มทีมงานอีก 1-2 ทีม เพื่อให้เพียงพอ

ต่อความต้องการของเกษตรกร  

                 นายนิวิฐ  ตั้งเลิศไพบูลย์ ผู้จัดการมูลนิธิสายธาร ได้กล่าวว่าทางบริษัทเบทาโก มีงบประมาณ

และสถานที่ในการสนับสนุนเรื่องการอบรมให้แก่เกษตรกร หาก อ.ส.ค. ต้องการใหช้่วยสนับสนุน 

มติที่ประชุม  

รับทราบ และมอบหมายดังนี้ 

1. มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมฯ ขยายผลไปยังสหกรณ์อื่น ๆ และยังคงติดตามคุณภาพ

น้ านมดิบของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมารค์สูงเนิน อยา่งใกล้ชิด  

2. มอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม รับเรื่องการเพิ่มทีมเครื่องรีด        

ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ตามข้อเสนอของประธานสหกรณ์โคนม

ไทย-เดนมารค์ปากช่อง 

วาระที่ 3.3  การน า  Application Zyan Dairy Farm มาใชใ้นงานด้านการส่งเสริมของ อ.ส.ค.  

                 นายสุชาติ  แพง่จันทึก  หัวหน้าแผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม   

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้เห็นชอบและอนุมัติหลักการ ให้ใช้ซอฟต์แวร์ Application 

Zyan dairy แทนการใช้งานโปรแกรม DIP และ เห็นชอบให้จ้างที่ปรึกษา บริษัท ซินเทลลิเจนท์ จ ากัด ด าเนิน



 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดา้นกิจการโคนม คร้ังท่ี 1/2563 Page 5 

 

โครงการพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศด้านกิจการโคนม ตามบันทึกขอความเห็นชอบ       ที่ กษ.

1908/2302 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562  ซึ่งฝา่ยวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ได้ด าเนินการ ดังนี ้

   1. การย้ายฐานข้อมูลโคนมและเกษตรกรจากโปรแกรม DIP ไปยัง Application Zyan dairy 

farm ครบทุกฟาร์ม  ดังนี ้

-ภาคกลาง                    13  สหกรณ์ 

              เกษตรกร             753  ราย จ านวนโค      15,277  ตัว 

-ภาคใต้                         8  สหกรณ์ 

    เกษตรกร            287  ราย จ านวนโค          5,294  ตัว 

-ภาคอีสาน                    7   สหกรณ์ 

    เกษตรกร            334  ราย จ านวนโค        12,028  ตัว 

-ภาคเหนือตอนบน           1  สหกรณ์ 

เกษตรกร              11  ราย จ านวนโค             510  ตัว 

-ภาคเหนือตอนลา่ง         5  สหกรณ์ 

เกษตรกร            96  ราย จ านวนโค           2,385  ตัว 

2. จัดอบรมการใช้งาน Application Zyan dairy farm กับเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (สภอ.) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 และ อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง กับ อ.ส.ค. 

ภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 (การน าเข้าฐานข้อมูลโคนมและเกษตรกร ของ สภอ. 

น าร่องศูนย์ฯ      น้ าพอง และศูนย์ฯ หนองวัวซอ ครบทุกราย 100% โดยจะน าเสนอในงานโคนม ประจ าปี 

2563 ส่วนการออกรายงานสารสนเทศจากระบบ รายงานประสิทธิภาพฟาร์ม, รายงานช่วยการจัดการฟาร์ม 

และรายงานประมวลผลฟาร์มประสิทธิภาพสูง ตามเกณฑ์วัด KPI องค์กร อยู่ระหว่างการตรวจสอบความ

ถูกต้องของรายงาน) 

3. เป้าหมายที่จะด าเนินการตอ่ไป 

    3.1 จัดอบรมการใช้งาน Application Zyan dairy farm กับเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ของ ฝ่ายวิจัยฯ, 

ฝา่ยสง่เสริมฯ และ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมและเกษตรกร จัดอบรมในเดือน 

กุมภาพันธ์ 2563  

             3.2 การน าเขา้ขอ้มูลฟารม์เกษตรกร ให้ครบตามเป้าหมาย จ านวน 1,480 ฟารม์ 

   3.3 การน าเขา้/ออก และอัพเดรทสถานะโคของฟาร์มเกษตรกร ให้เป็นปัจจุบัน 

             3.4 การน าสารสนเทศไปแก้ไขปัญหาฟาร์มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์ชี้วัดฟาร์มตัวอย่าง

ประสิทธิภาพสูงจ านวน 918 ฟาร์ม 
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ทั้งนี้  ได้เชิญ ผศ.น.สพ. ดร. มนกานต์  อินทรก าแหง และผศ.ดร.ฉัตรตระกูล  สมบัติธีระ           

อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมในการใช้งาน Application ZyanWoa 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนม 

                     ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการน า Application Zyan dairy farm มาใช้ในการพัฒนาฟาร์ม   

มติที่ประชุม  

รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระที่ 4.1     ขอความเห็นชอบเสนอชือ่บุคคลเพื่อเปน็คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

ตามที่ชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค   จ า กัด ได้มีหนังสือที่  ชนท.0074/2562                

ถึงผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ขอเสนอนายสุรักษ์ นามตะ  ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค 

จ ากัด เข้ารว่มเป็นคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อมีส่วนร่วมชี้แจงในด้านการเลี้ยงโคนม นั้น ที่ประชุมมีความเห็น 

ดังนี้ 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนม 

นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ  ประธานอนุกรรมการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ว่าการจัดตั้ง

คณะกรรมการ อ.ส.ค. นั้น ถูกก าหนดไว้ในพระราชกฤษีกา จัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.2514 หมวด 2 มาตรา 12 ซึ่ง

ก าหนดว่า คณะกรรมการ อ.ส.ค. ประกอบด้วย อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการ

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนส านักงบประมาณ 

และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ  ดังนั้น หากมีที่นอกเหนือจากที่ 

พระราชกฤษฎีกาฯ ก าหนด จึงกระท ามิได้ ยกเว้นต้องมกีารแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น 

มติที่ประชุม 

รับทราบ 

วาระที่ 4.2     เรื่องโครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาวางระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านกิจการโคนม 

                 นายสุชาติ  แพ่งจันทึก  หัวหน้าแผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝา่ยวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม  

ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบความเปน็มา ของโครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาวางระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ

ด้านกิจการโคนมดังนี ้

   ตามที่สหกรณ์โคนมฯ ได้ร้องขอให้ อ.ส.ค. จ่ายเงินสนับสนุนสหกรณ์ที่ส่งน้ านมดิบให้ อ.ส.ค. 

เพื่อช่วยฟาร์มโคนมที่ผ่านมาตรฐานฟาร์ม (GAP) จ านวนเงิน 20 สตางค์ต่อกิโลกรัม ซึ่งเรื่องนี้ได้น าเสนอ

คณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนมเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2562 

ระเบียบวาระที่ 4.2 ที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมฯ จัดท าข้อมูลตัวเลขงบประมาณสนับสนุนฟาร์ม



 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดา้นกิจการโคนม คร้ังท่ี 1/2563 Page 7 

 

โคนมที่ผ่าน GAP ในปี 2563 พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาก่อน  และในการประชุม

คณะอนุกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ระเบียบวาระที่ 4.2 ผู้อ านวยการได้เสนอในที่

ประชุมให้เปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลอืเกษตรกรที่ผา่น GAP โดยให ้อ.ส.ค.และสหกรณ์โคนม ด าเนินการจัดท า

โครงการร่วมกันในลักษณะการพัฒนาเกษตรกรและสหกรณ์โคนมที่ย่ังยืน  

              ต่อมาฝ่ายวิจัยฯ และฝ่ายส่งเสริมฯ ได้จัดประชุมและน าเสนอโครงการการพัฒนาฟาร์มโคนม

ของเกษตรกร จ านวน 4 โครงการ วงเงินฯงบประมาณ 20.854 ล้านบาท  ซ่ึงผูอ้ านวยการได้คัดเลือกโครงการ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวงเงินงบประมาณ 2.4 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยฯ ด าเนินการ

ส ารวจระบบโปรแกรมการรับน้ านมดิบของสหกรณ์โคนม ที่มี MOU ส่งน้ านมให้ อ.ส.ค. ของส านักงาน อ.ส.ค.

ภาคกลางจ านวน 15 สหกรณ์ และส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ จ านวน 7 สหกรณ์ รวมทั้งหมด 22 สหกรณ์ โดย

รว่มกับอาจารย์ผู้พัฒนาซอฟตแ์วร ์ ZyanWoa จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ซ่ึงได้

ด าเนินการส ารวจเรียบร้อยแล้ว และฝา่ยสง่เสริมฯ ได้จัดให้มีการประชุมรว่มระหวา่ง อ.ส.ค.กับ สหกรณ์โคนม 

เรื่องแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งอาจารย์ผู้พัฒนา

ซอฟต์แวร์  ZyanWoa ได้น าเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในที่ประชุม

ได้รับทราบ 

ขอ้เสนอเพื่อพจิารณา 

                  ขอความเห็นชอบโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวางระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ  ด้านกิจการ

โคนม อ.ส.ค. 

ความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนม 

นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซ่ือ  ประธานอนุกรรมการฯ มีความเห็นวา่โครงการฯ นี้เป็นงานประจ า ซึ่ง

ได้รับความเห็นชอบจากผูอ้ านวยการแล้ว  ประกอบกับไม่ใช่งานด้านนโยบาย จึงไม่จ าเป็นต้องน าเข้าที่ประชุม

คณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนม  และขอให้ช่วยกันศึกษาวิธีการด าเนินงานของงานแต่ละเรื่องในการ

น าเสนอเขา้ที่ประชุมในครัง้ต่อไป 

                 นายนวนน  จันทประสาร   หัวหน้ากองงานฟาร์ม  ชี้แจงว่าโครงการนี้ จะมีเรื่องที่เก่ียวกับงบ

ลงทุนซึ่งจะเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์  ที่จะมอบให้สหกรณ์ ซึ่งจะต้องน าเข้าขอความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. และได้ขอเปลี่ยนชื่อโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวางระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศ  ด้านกิจการโคนม อ.ส.ค. เป็น “โครงการวางระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศด้านกิจการโคนม” 

นายไพโรจน์  อัมพวันวงศ์  หัวหน้ากองสัตวแพทย์และผสมเทียม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

ขอเสริมในที่ประชุมว่า  ที่มาของโครงการฯ นีค้ิดขึ้นมาเพื่อทดแทนการที่ อ.ส.ค.ต้องจ่ายเงิน 0.20 สตางค์ ซึ่ง

ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายส่งเสรมิฯ ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูล และความคิดเห็นของสหกรณ์   ซึ่งจากการประชุม

รว่มกับสหกรณ์ฯ ยังมคีวามเห็นที่ขัดแยง้กัน ดังนั้น จึงขอเสนอว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไป หรอืจะอยา่งไร 
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   นายสมาน  เหล็งหวาน อนุกรรมการ  ยืนยันว่าสหกรณ์ฯ ในเขตส่วนกลางทั้ง  15 สหกรณ์

ยังคงต้องการเงินช่วยเหลือมาตรฐานฟาร์ม 0.20 สตางค์ อยูเ่ช่นเดิม 

                 นายสมพร  ศรีเมือง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อนุกรรมการและเลขานุการ เสนอความเห็นในที่

ประชุมว่า เรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อ อ.ส.ค. เป็นอย่างมาก ในการที่จะต้องแบกรับภาระในส่วนนี้ ประกอบ

กับสถานการณ์ของ อ.ส.ค.ในปัจจุบันหรือแม้ในอนาคต ยังไม่แข็งแรงพอที่จะแบกรับภาระ    มาตรฐานฟาร์ม

นี ้ไม่ใช่เป็นมาตรฐานบังคับแต่เป็นมาตรฐานทางเลือก ซึ่ง อ.ส.ค.มิใช่เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศจึงขอ

ฝากคุณสมาน ใหช้่วยชี้แจงกับสหกรณ์ใหม้ีความเขา้ใจ อ.ส.ค. ด้วย 

                 นายศักดิ์ชัย  ศรบีุญซื่อ  ประธานอนุกรรมการฯ ฝากมาตรฐานเรื่องนมวา่มีอะไรบ้าง ให้ไปศึกษา

ดูเพื่อเป็นความรูแ้ละมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและน าไปใช้ประโยชน์  ประสานกรมปศุสัตว์เรื่องงบประมาณ 

แต่ละกรมมีงบโครงการอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อวงการโคนม เพื่อน าไปเผยแพร่ให้เกษตรกรให้ทราบกัน  

ฝากให้ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ติดตามด้วยว่าฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน มีคุณภาพน้ านมดิบเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่

ได้รับมาตรฐานฟาร์มแล้ว 

นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม ผูอ้ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ อนุกรรมการ กล่าวว่า

การที่ได้รับมาตรฐานฟาร์มนัน้ จะต้องปฏิบัติให้ตอ่เนื่อง ซึ่งหากพบว่าฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานแล้วไม่ปฏิบัติตาม

หลักการก็สามารถยกเลิกการรับรองได้   กรมปศุสัตว์ มีช่องทางในการช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

ได้รับเงินสนับสนุน  เช่น กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองทุน FTA เป็นต้น โดยจะใช้มาตรฐานฟาร์มเป็น

ส่วนประกอบในการพจิารณา 

มติที่ประชุม 

              ที่ประชุมเห็นชอบโครงการฯ โดยในอนาคตจะลงไปดูในรายละเอียดต่อไป ทั้งนีเ้ห็นควรให้ฝ่าย

เทคโนโลยีดจิิทลั และกองกฎหมายร่วมเป็นกรรมการในการด าเนินงานโครงการ ด้วย 

 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อทราบ 

                        ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ 

วาระที่ 6.1            นัดวันประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป 

       นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ  ประธานอนุกรรมการ แจ้งก าหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 

2/2563) เป็นวันอังคารที่ 3 มนีาคม เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมส านักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ (ชั้น 5) 

มติที่ประชุม 

รับทราบ 
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ปดิประชุมเวลา 12.00 น.  

 

                                                                                                                                       
           (นายสมพร  ศรเีมือง)                                                   (นายวุฒิชัย  จั่นเพ็ชร)                                                                                  

  ผูช้่วยผูอ้ านวยการด้านกจิการโคนม                             หัวหน้าฝา่ยวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม                                   

        อนุกรรมการและเลขานุการ                                   ผูช้่วยอนุกรรมการและเลขานุการ                                                 

         ผูต้รวจรายงานการประชุม                                           ผูท้านรายงานการประชุม 

 

                                             
                                           (มนเทียร  แกน่แก้ว) 

                                          นักบริหารงานทั่วไป 5 

                                    ฝา่ยวิจัยและพฒันาการเลี้ยงโคนม 

                                          จดรายงานการประชุม 


